



สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์

ต่อจากหน้า 1

จะเกี่ยวกับการที่ในประเทศไทยมีสถานการณ์ร้อนทางการเมืองหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ ที่แน่ ๆ คือระยะหลัง ๆ มานี้ แม้พื้นที่หรือเวลาในการนำเสนอข่าวสารของสื่อแขนงต่าง ๆ ในประเทศไทยจะเน้นหนักไปที่สถานการณ์ร้อนทางการเมือง แต่กับเรื่องเกี่ยวกับการ “ลักลอบตัดไม้พะยุง” ก็ยังสามารถแทรกเป็นข่าวได้ตลอด และมีข่าวแทบทุกวัน

แต่ข่าวที่มีแทบทุกวันมักจะ “จับได้ของกลาง”

“ทลายทั้งขบวนการ” แทบจะไม่เคยปรากฏ??

ทั้งนี้ ย้อนดูจากที่บางหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เคยระบุไว้ก็ประมาณว่า...ปัจจุบันในประเทศไทยต่าง ๆ ใกล้เคียงประเทศไทยนั้น แทบจะไม่เหลือไม้พะยุงอยู่แล้ว ดังนั้น ไม้พะยุงในประเทศไทยจึงเป็นเป้าใหญ่ในการลักลอบตัดเพื่อส่งขาย ให้กับผู้ที่นิยม เช่น ในจีนฮ่องกง ได้หัวัน โดยไม้พะยุงนี้นิยมนำไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่าง ๆ และใช้ทำเครื่องราง เพราะเนื้อไม้สวย คุณภาพดี และเชื่อว่าเสริมบารมี เป็นสิริมงคล ซึ่งก็ทำให้ “ไม้พะยุงมีราคาสูง”

ทำให้ล่อใจ “ขบวนการพลาญไม้พะยุง”

ไม้พะยุงที่ถูกลักลอบตัดจากป่าอย่างผิดกฎหมายนั้น ก็คงจะมีส่วนหนึ่งที่ตกอยู่ในครอบครองของคนไทยเอง แต่ที่กว่ากันว่าส่วนใหญ่แล้วไม้พะยุงของประเทศไทยจะเกี่ยวพันไปถึงประเทศอื่น ๆ ซึ่งนอกจากในส่วนของผู้ต้องการใช้ไม้พะยุงแล้ว บางหน่วยงานรัฐที่

เกี่ยวข้องก็เคยได้แจ้งถึงผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขบวนการตัดไม้พะยุงในประเทศไทยไว้ สรุปได้ว่า...

ผู้ต้องการไม้พะยุงจะสั่งไม้ผ่านนายทุนในลาว เวียดนาม โดยมี “คนไทยทรยศแผ่นดิน” ติดต่อกับนายทุนในลาว เวียดนาม และกับ “กองกำลังปล้นไม้พะยุงไทย” ที่บางหน่วยงานรัฐของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้เคยระบุบ่อย ๆ ว่ามีอยู่ นั่นก็เคยมีการแจกแจงไว้ว่า จะมีทั้งกองกำลังส่วนที่ข้ามมาจากลาว ส่วนใหญ่จะเข้ามาเป็นชุด ชุดละ

ไทยวุ่น..ก็พลาญเยอะ ‘รักษาไม้พะยุง’ แค'จับซุง..ไม่พอ!!'

5-7 คน โดยจะมีคนไทยทรยศแผ่นดินชี้ตำแหน่งไม้พะยุงให้ทำการลักลอบตัด และจากนั้นจะมีการลักลอบขนย้ายออกไปทางด้านลาว

นอกจากนี้ ยังเคยมีการแจ้งไว้อีกว่า มี “กองกำลังปล้นไม้พะยุงไทย” จากนอกประเทศ ที่ยิ่งร้าย ซึ่งมักจะมีการก่ออาชญากรรมเข้ามาด้วยเพื่อพร้อมจะปะทะกับเจ้าหน้าที่ไทย โดยส่วนนี้มักจะมีเข้ามาจากเขมร เข้ามาชุดละประมาณ 10 คน และบางครั้งจะระดมกำลังลักลอบเข้าไทยนับร้อย จะเข้ามาตัดไม้พะยุงในไทยแล้วก็มีมีการลักลอบขนออกไปทางด้านเขมร แล้วต่อไปทางด้านเวียดนาม ก่อนที่ไม้พะยุงของ

ประเทศไทยจะถูกนำไปขายให้กับผู้ที่ต้องการในประเทศต่าง ๆ

กับข่าวที่มีแทบทุกวันมักจะ "จับได้ของกลาง"

ก็จับผู้ทำผิดได้บ้าง แต่ "ไม่ค่อยมีข่าวตัวใหญ่"

เรื่อง "ขบวนการผลาญไม้พะยุง" นี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ ไม่ใช่ปัญหาเล็ก ๆ สำหรับประเทศไทยมานานแล้ว และก็เคยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ถึงขั้น "อาจทำให้พื้นป่ามรดกโลกที่อยู่ในประเทศไทยถูกถอดถอนได้!!" ซึ่งหลาย ๆ คนน่าจะยังจำได้ว่า ก่อนที่จะมีการเปิดเวที



ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 37 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หรือเขมร ระหว่างวันที่ 16-27 มิ.ย. 2556 ก่อนหน้านั้นทางประเทศไทยได้รับแจ้งจากทางศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่าให้มีการชี้แจงเพื่อ ประกอบการพิจารณา สถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ประเด็นที่ทางศูนย์มรดกโลกได้ให้ประเทศไทยทำการชี้แจงนั้น นอกจากกรณีการลดลงของสัตว์ป่าที่เป็นตัวบ่งชี้ คือ จระเข้หน้าจืด วัวแดง และเสือแล้ว ก็ยังมีกรณีการลักลอบตัด "ไม้พะยุง" รวมอยู่ด้วย!!

ทั้งนี้ หาก "ขบวนการผลาญไม้พะยุง" นี้มีอยู่จริง มิใช่แค่การลักลอบเป็นรายบุคคล เป็นขบวนการที่ไม่ใช่เล็ก ๆ ถึงขั้นมี "กองกำลังปล้นไม้พะยุงไทย" มี "คนไทยทรยศแผ่นดิน" อยู่ในขบวนการ รู้เห็นเป็นใจกับกองกำลังปล้นไม้พะยุงไทยจากนอกประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยเองก็นับว่ามีใช้ประเทศที่ด้อยโครงสร้างด้านการมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรแผ่นดิน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งทางตรง และเกี่ยวเนื่องอยู่ตั้งมากมาย ดังหลายฝ่าย

โหนดันพะยุงไทยยังกลายเป็นไม้ซุงอยู่ตลอด?

โหนดันขบวนการผลาญพะยุงไทยยังเหิมเกริมได้?

กับปูลาดังกล่าวนี้ แน่แน่นอนแล้ว ณ ที่นี้มีไม้เจตนาคะชี้ถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายต่าง ๆ ซึ่ง ณ ที่นี้ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ได้พยายามทำหน้าที่ที่กั้นเต็มที่อยู่แล้ว หากจะมีส่วนที่ยังไม่เต็มที่อยูบ้าง? ก็คงเป็นส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม ในเมื่อขบวนการผลาญพะยุงไทยยังเหิมเกริมได้ ในเมื่อต้นพะยุงไทยยังกลายเป็นไม้ซุงอยู่ตลอด **เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายต่าง ๆ ระดับนโยบาย ระดับบริหาร ไม่ว่าจะเข้าทำหน้าที่ด้วยรูปแบบใดก็ตาม ก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้...ใช่หรือไม่?? ใช่หรือไม่?...ที่ควรต้องสนับสนุนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติให้มากขึ้นอีก เพื่อให้การทำหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีก จับตัวการใหญ่ได้ ทลายขบวนการได้ ป้องกันการตัดได้ ซึ่งดีกว่จับไม้พะยุงที่ถูกตัดแล้ว...ใช่หรือไม่??**

ของกลาง "ซุงไม้พะยุง" มีอื้อ...แล้วจะยังไง?

มิให้พะยุงไทยกลายเป็นไม้ซุงอีก...จะยังไง?

ทลายขบวนการผลาญพะยุงไทย...จะยังไง?

ไทยมีตั้งหลาย "บัก"...ที่จะต้องรับผิดชอบ!!!